

Hội Nhà báo Việt Nam thăm và tặng quà cho thân nhân các nhà báo liệt sĩ

05:29 11/07/2020

Tác giả: Đang cập nhật

Chiều 9/7, ông Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng Bác sĩ Dương Văn Tươi, Thẩm mỹ Sài Gòn Young và đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam và Hội Nhà báo TP Cần Thơ đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 5 gia đình nhà báo liệt sĩ trên địa bàn TP Cần Thơ. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.



Nhà báo Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng nhà tài trợ tặng quà cho gia đình Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân-Nhà báo liệt sĩ Phan Ngọc Hiến, ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020) và 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Thay mặt đoàn, Nhà báo Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thăm hỏi sức khỏe của các thân nhân và nhà báo Nguyễn Bé bày tỏ, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc có sự hy sinh to lớn của các nhà báo liệt sĩ. Không chỉ là các chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa mà trong chiến tranh, các nhà báo cũng sẵn sàng “tay viết, tay súng” đối mặt,

chiến đấu với quân thù. Việc quan tâm, thăm hỏi thân nhân các nhà báo liệt sĩ thể hiện tấm lòng tri ân của những người làm báo hôm nay đối với thế hệ đi trước, rất cần được duy trì, phát huy.

Toàn tỉnh Long An có 19 nhà báo liệt sĩ. Nhân dịp này, đoàn đã trao tặng 19 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng (gồm quà và tiền mặt) cho các gia đình.

Hàng năm, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đều tổ chức thăm hỏi, chúc tết, tặng quà cho gia đình các nhà báo liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 5 gia đình nhà báo liệt sĩ trên địa bàn TP Cần Thơ. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Trong nhiều năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam luôn đồng hành cùng các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương tổ chức các hoạt động tri ân mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tấm lòng thành kính, tri ân đối với các nhà báo - liệt sĩ.

P.V

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hoi-nha-bao-viet-nam-tham-va-tang-qua-cho-than-nhan-cac-nha-bao-liet-si-tai-long-an-n20325>